



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ.เมือง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ : 055-446365

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566



โครงการผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพตำบลบ้านด่าน



โครงการส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงวัย ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์



วันที่ 29 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน ได้ดำเนินโครงการผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพตำบลบ้านด่าน ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ นายธวัช คลังกรณ์ นายกองดีการบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน เป็นประธานในการจัดกิจกรรมโครงการผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ เพื่อให้ความรู้ และกำลังใจให้ผู้สูงอายุให้มีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง มีความเข้าใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง เข้าใจด้านโภชนาการ วิธีการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ ให้ผู้สูงอายุได้ผ่อนคลายความตึงเครียด มีสภาพจิตใจที่ดีโดยกิจกรรมครั้งนี้มี นางนงนุช นวลมะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด่าน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และแนะนำด้านสุขภาพและวิธีดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ และ นายเสนาะ อุดตัน กำนันตำบลบ้านด่าน มาให้ความรู้และวิธีการต่างๆ ให้หมู่บ้านปราศจากยาเสพติด พร้อมทั้ง ได้อธิบายถึงโทษของยาเสพติด และวิธีป้องกันและแก้ไข

ในกิจกรรมครั้งนี้ ได้มีการคัดเลือก คณะกรรมการ และที่ปรึกษา ของชมรมผู้สูงอายุ ตำบลบ้านด่าน และได้ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสนอแผนงานกิจกรรมผู้สูงอายุเช่น ด้านสุขภาพ , ด้านส่งเสริมอาชีพ , ด้านกิจกรรมนันทนาการ เป็นต้น

วันที่ 9 มีนาคม 2566 ท่านธวัช คลังกรณ์ นายกองดีการบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน ได้มอบเงินโครงการจ่ายเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีกิจกรรมตลาดนัดชุมชน และ ตัดผมฟรี สำหรับผู้สูงอายุ ในชมรมผู้สูงอายุผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

โดยกิจกรรมครั้งนี้ ได้มีการประชาสัมพันธ์ และแจ้งข่าวสารต่างๆ เช่น กิจกรรมการจัดงาน ในเดือนถัดไป วันที่ 7 เมษายน 2566 สำหรับกิจกรรมของผู้สูงอายุ โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุทราบโดยทั่วกัน ในกิจกรรมครั้งนี้ ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการ ยืนยันตัวตน ในการรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในกิจกรรมครั้งนี้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ การงดเว้นการเผาทุกกรณี ในช่วง 90 วัน และโทษที่จะได้รับจากการเผาป่า และได้พูดคุยเกี่ยวกับแผนงานโครงการต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นภายในปี 2566 และ สอบถามปัญหาต่างๆของชุมชนจากผู้ที่มาร่วมกิจกรรมโครงการจ่ายเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพเอดส์

โครงการชุมชนต้นแบบด้านการบริหาร จัดการขยะมูลฝอยชุมชน



วันที่ 31 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน ได้จัดโครงการชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ชุมชน ณ ศาลาการเปรียญ วัดคู้ง่าง หมู่ 7 ต.บ้านด่าน อ.เมือง จ.อุดรดิตถ์ โดยท่าน วิวัฒน์ หงส์ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน ได้เป็นประธานในโครงการชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ในครั้งนี้

ในโครงการชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ได้รับเกียรติจาก นางสาวพรรณพิไล สาดคำ ปลัดเทศบาลตำบลหาดกรวด และนายผดุงวิชัย อินทะรังสี เจ้าพนักงานธุรการมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในกิจกรรมครั้งนี้ ในการอบรมครั้งนี้ได้มีการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประเภทของขยะ และการจัดการขยะโดยใช้หลักการ 3 R ได้แก่ Reduce คือ ลดการใช้ ลดการบริโภคสินค้าที่ฟุ่มเฟือย, Reuse คือ การใช้ซ้ำ การนำสิ่งของที่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า, Recycle คือ การนำกลับมาใช้ใหม่ การนำขยะมาแปรรูป และการจัดการขยะแต่ละประเภท ให้มีประสิทธิภาพและถูกต้อง เช่น การจัดการขยะเปียกหรือขยะอินทรีย์ การจัดการขยะอันตราย เป็นต้น พร้อมทั้งได้มีการสาธิตการทำถังขยะแยกประเภทจากวัสดุเหลือใช้และการทำเสวียนไม้ไผ่สำหรับการทำปุ๋ยอินทรีย์จากเศษใบไม้หรือขยะเปียกอินทรีย์เพื่อให้ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ต่อไป



โครงการจิตอาสา



วันที่ 28 มีนาคม 2566 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด่าน จัดโครงการจิตอาสา โดย นายประเดิม เตชายนต์บัญชา นายอำเภอเมืองอุดรดิตถ์ เป็นประธานในโครงการจิตอาสา ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ได้ ร่วมกันทำความสะอาด สถานที่ ราชการ และสำคัญในตำบลบ้านด่าน และได้กล่าว ห้ามเผาป่าโดยเด็ดขาด รวมถึงโทษของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 โดยมีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

ประชุมศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน



วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านได้มีการประชุม ศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน โดยมี นายธวัช คลังกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน เป็นประธานการประชุมโดยมีผู้เข้าร่วมประชุม คือ กำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน และ สมาชิก อปพร.

ในการประชุมในครั้งนี้ได้มีเรื่องสำคัญเพื่อให้คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. ตำบลบ้านด่านได้พิจารณา ดังนี้

- แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน
- การอบรม อปพร.ตำบล
- รายงานทางการเงิน

งานและกิจกรรมของกองช่าง ตำบลบ้านด่าน อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์

กองช่างและเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายภารกิจ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 โดยแบ่งหน้าที่กันออกปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาในองค์กร และทุกฝ่ายได้ เข้าร่วมช่วยการทำการกิจและงานต่าง ๆ ให้ ดำเนินเสร็จสิ้นไปด้วยดี



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน ดำเนินการลดฝุ่นละออง PM2.5 โดยการฉีดน้ำ ถامแนวถนน และ ต้นไม้ ของ ตำบลบ้านด่าน ใน เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 เพื่อลด หมอกควัน และฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM2.5



เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน ได้นำรถกระเช้า ออกดำเนินการกิจประจำวันในช่วง ในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 เพื่อตรวจสอบและ ซ่อมระบบไฟส่องทางสาธารณะตามเส้นทางถนน หลักของหมู่บ้าน และชอยต่าง ๆ เพื่อลดการเกิด อันตรายและความสะดวกในการใช้รถใช้ถนนตอน เวลากลางวัน



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน ได้ให้ เจ้าหน้าที่และพนักงาน ดำเนินการซ่อมบำรุงท่อส่ง น้ำประปา เส้นเมน ขนาด 6 นิ้ว ในพื้นที่ตำบล บ้านด่าน ในเดือน มีนาคมพ.ศ. 2566 เนื่องจาก เกิดการชำรุดเสียหาย และเปลี่ยนขนาดท่อส่งน้ำ เพื่อให้ น้ำไหลสะดวกขึ้น



ในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 องค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านด่าน ได้จัดเก็บขยะสารพิษ หรือขยะอันตรายแต่ละหมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่ ตามที่ได้ตั้งจุดทิ้งขยะสารพิษหรือขยะอันตรายไว้ ทุกหมู่ เพื่อที่จะนำไปให้องค์การบริหารส่วน จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อทางองค์การบริหารส่วน จังหวัดอุตรดิตถ์นำไปกำจัดอย่างถูกวิธี



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านได้นำ รถน้ำ ขนาด 6000 ลิตร ทำความสะอาดสาธารณะ ประโยชน์แก่ชุมชน เช่น ล้างทำความสะอาด วัด โบสถ์ เมรุ และ ศาลา ถนน และ สถานที่สำคัญ ต่าง ๆ ในตำบลบ้านด่าน อำเภอเมือง จังหวัด อุตรดิตถ์ ในช่วงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566